

LỄ PHÁT ĐỘNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

“Học tập để phát triển nhân cách và hoàn thiện bản thân”

Người viết Phạm Thanh Huyền

Hiếu học là một truyền thống văn hoá tốt đẹp của người Việt Nam ta từ xưa tới nay. Truyền thống quý báu đó đã được ông cha ta gìn giữ và răn dạy con cháu qua nhiều thế hệ. Người xưa có câu: “Ngọc không mài, không thành đồ vật. Người không học, không biết rõ đạo”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nói: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Không ai có thể tự cho mình biết đủ rồi, biết hết rồi”. Việc học ngày nay không chỉ thể hiện truyền thống hiếu học tốt đẹp mà còn được xem như một trong những nhu cầu cơ bản tất yếu của đời sống, là cơ sở quan trọng để mỗi cá nhân phát huy tốt nhất năng lực bản thân để đạt tới thành công trong cuộc sống.

Thực hiện hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 11/9/2017 của UBND quận Long Biên về tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, sáng thứ Hai ngày 02/10/2017 trường THCS Ái Mộ đã long trọng tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” với chủ đề “Học tập để phát triển nhân cách và hoàn thiện bản thân” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, qua đó góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Mở đầu buổi lễ, cô giáo Ngô Thị Bích Liên – Phó bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã thay mặt Ban Giám hiệu phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017” tới các thầy cô giáo và học sinh toàn trường. Trong bài phát biểu của mình, cô giáo Ngô Thị Bích Liên đã khẳng định truyền thống hiếu học là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Truyền thống ấy đã được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại chính là tấm gương sáng về tinh thần học tập mà mỗi chúng ta cần noi theo.

Tuần lễ học tập suốt đời là dịp để chúng ta tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam. Việc tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời là một hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, là cơ hội để các em học sinh chia sẻ kinh nghiệm học tập, để các thầy cô giáo trao đổi kinh nghiệm trong dạy học. Cô giáo cũng kêu gọi mỗi người hãy cùng nỗ lực chung sức nâng cao dân trí, phát triển nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Tiếp đó, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hoà đã đại diện cho các thầy cô giáo trong hội đồng nhà trường lên phát biểu hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời. Trong đó, cô Hoà nhấn mạnh: Nhân cách con người gồm hai thành tố chính là Đức và Tài, trong đó Đức là gốc. Đức bao gồm các đức tính như: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư... Tài bao gồm tài năng, tư chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ... Do vậy, mỗi người phải “vừa hồng vừa chuyên”, vừa có đức, vừa có tài. Vì thế, tu dưỡng và rèn luyện bản thân để có một nhân cách vừa có đủ đức vừa có đủ tài là là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với mỗi người. Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 9 khóa XI của Đảng cũng đã chỉ ra rất rõ mục tiêu lớn, đồng thời cũng là những tiêu chí cốt lõi mà việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay cần hướng tới, đó là những con người phát triển toàn diện, “có nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật...”. Với ý nghĩa đó, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hoà cũng thay mặt các thầy cô giáo trong hội đồng nhà trường nhiệt liệt hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Học tập để phát triển nhân cách và hoàn thiện bản thân”, quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, đóng góp xây dựng và phát triển đất nước văn minh, giàu đẹp.

Em Lê Hà Anh – Liên đội trưởng cũng thay mặt cho hơn một nghìn học sinh trong toàn trường nêu cao quyết tâm học tập tốt để hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, xứng đáng là học sinh của ngôi trường có truyền thống dạy tốt – học tốt.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng, nội dung ngắn gọn, súc tích nhưng đã nêu bật được quyết tâm của thầy và trò nhà trường trong việc thi đua dạy tốt – học tốt, trau dồi đạo đức, rèn luyện kỹ năng hướng tới sự phát triển toàn diện hoàn thiện bản thân để hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.



